

ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน

การทำงานร่วมกัน ทำให้ฝันเป็นจริง

สวัสดิ์ค่ะ เพื่อน ๆ และ ผู้สนับสนุนทุกท่าน

ฤดูกาลผ่านไปแล้วก็ผ่านไป เกือบถึงเวลาที่เราจะกล่าวอำลาเวลาอีกหนึ่งปีที่กำลังจะผ่านไป หากปราศจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากพวกท่าน การเดินทางของเราก็คงยากลำบากมาก เช่นกันจากกันบึ่งหัวใจ ดิฉันประสงค์จะแสดงความขอบคุณทีมงานที่กล้าหาญอดทนต่อความท้าทายในเวลาที่ยากลำบากและการทำงานมากมายรอบตัวในขณะที่เราขาดแคลนแรงงาน ทีมงานต่างขยันขันแข็ง ทำงานหลากหลายหน้าที่ นักเอาเบาสู้ด้วยใจยินดี ซึ่งเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมาก ทั้งสอนเด็ก ปลูกข้าว เยี่ยมเยียนชุมชนที่ขาดสน และวางแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน ทำให้นี่เป็นทีมงานที่ดีที่สุดทีมหนึ่งที่ดิฉันเคยได้ทำงานด้วย แม้ว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจะยากลำบาก และมีความท้าทายยิ่ง แต่ทีมงานได้ทุ่มเททั้งหมด และด้วยวิญญานการทำงานเป็นทีม ทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ซึ่งดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากยิ่ง





เด็ก ๆ หลายคนสนุกกับการร่วมปลูกข้าว และพืชผักต่าง ๆ แม้ฤดูฝนปีนี้ค่อนข้างยาว และฝนมากผิดปกติ แต่กระนั้นเราก็รู้สึกขอบคุณที่แม้ว่าพืชผักบางส่วนจะถูกน้ำท่วม แต่กระนั้นพื้นที่ของเรา ก็ไม่ได้ประสบกับวิบัติภัยน้ำท่วมร้ายแรง





สัปดาห์ก่อน เรามีค่ายสวรรค์ในบ้าน (3 วัน) เป็นค่ายกลางวันสำหรับเด็ก ๆ พร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (สำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองจริง ๆ ของตน) พวกเขาได้สื่อสารกับพระเจ้า ต่อกันและกัน และต่อสังคมรอบข้าง ด้วยการร่วมกันอธิษฐานเพื่อประเทศไทยและสังคมโลก เราอธิษฐานว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังในการเปลี่ยนแปลงโลก โดยเริ่มต้นที่ตัวเอง ครอบครัว โรงเรียนและประชาชาติ

“ฉันสามารถทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้ คุณสามารถทำสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ เมื่อร่วมมือกันเราสามารถทำสิ่งใหญ่ได้”
แมซี เทเรซา

เพื่อการเก็บเกี่ยว

โตโรรี เจสัน

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน

กิจกรรมครอบครัวศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

โดย ไมค์ เจสัน, ผู้อำนวยการ

วันแม่ที่พรแผ่นดิน

ประเทศไทยฉลองวันแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวง พระแม่ของแผ่นดิน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2022 ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้จัดงาน โดย เชิญบรรดา พ่อ แม่ และผู้ปกครองเด็ก ๆ มาร่วมงานฉลองพิเศษ เด็ก ๆ ของเรามากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง ส่วนใหญ่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าที่อยู่ใกล้กับเรา เราได้วางแผนวันแม่อย่างมีความหมาย เพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้แสดงความขอบคุณและให้เกียรติต่อผู้ที่ดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุด

มีการประกวดวาดภาพสำหรับเด็กเล็ก ส่วนเด็กโตเป็นการประกวดข้อเขียน รายการวันนั้นมีการแสดงดนตรี และการพ็อนรำด้วย ส่วนคุณโดโรธี เจสัน เป็นผู้ให้อวาทที่น่าประทับใจว่าสิ่งสำคัญของการแสดงความรักง่าย ๆ ก็คือ การแสดงออกซึ่งการเชื่อฟังนั่นเอง ตอนท้ายของรายการ เด็ก ๆ ของเรากำตามประเพณีไทยด้วยการคุกเข่าต่อหน้าบรรดาแม่ พ่อ หรือผู้ปกครอง ขอบพระคุณพวกเขาแล้วก็นมอบดอกมะลิให้พวกเขาแล้วทุกคนก็ร่วมกันรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยก่อนกลับบ้าน





พรแผ่นดิน “ก๊อต ทาเล่นท์”

ไม่จำเป็นที่ใครต้องเปิดโทรทัศน์เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ เพราะใครก็ตามที่โชคดีได้อยู่ในขอนแก่น ประเทศไทย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2022 ก็เพียงแค่ว่าที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมขวัญใจมหาชนที่ชื่อว่า “พรแผ่นดิน ก๊อต ทาเล่นท์”

การแสดงวันนั้นมีหลายอย่าง รวมทั้ง ฮันนาห์ ผู้สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ชมยิ่ง ด้วยการแกว่งฮูล่าฮูหลายห่วงพร้อมกันไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้จังหวะสวยงามมาก น้องเอยสร้างพลังให้คนดูด้วยการตีลังกาหลายรอบและฉีกขา และส่วนน้องแคธริกสร้างความตะลึงทำให้ผู้ชมเกือบตกเก้าอี้ ด้วยการเลียนเสียงเหมือนสัตว์ต่าง ๆ ได้ดียิ่ง และนายเซน ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศ โดยการแสดงที่ตกลงขอบชั้นในบทบาทของมนุษย์ต่างดาวที่เต็มไปด้วยสีสันและชวนหัวเราะที่แก้ริบคี่ลู่กันอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ ขณะเดียวกันก็ตอบทุกคำถามของผู้ชมอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นคำถามที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเกิดของเขา

หากงานนี้จะกลายเป็นงานประจำปีของเราในอนาคต ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดทีเดียว ผมก็จะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ชมนานาชาติล่วงหน้าก่อนวันงานด้วย

เช่นเคย ผมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุน กำลังใจ และการอธิษฐานเพื่อพวกเราอย่างสัตย์ซื่อต่อเนื่องเสมอมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ไมค์ เจสัน





เกียรติยศแห่งการเดินทาง

โดย: คริส ดอลลิเชน



เทอมแรกของเราสิ้นสุดลงในวันที่ 13 กันยายน นักเรียนเก้าคนได้รับเกียรติพิเศษ เนื่องจากสำเร็จบทเรียนขั้นต่ำของ 12 หน่วยการเรียนรู้ ต้องจำข้อพระคัมภีร์ประจำเดือนได้ทั้งหมด พร้อมทั้งได้คะแนนการเรียนวิชาการเฉลี่ย 88% หรือ สูงกว่า

สำหรับเทอมนี้ นักเรียนทั้งเก้าคนได้รับรางวัลด้วยการไปเที่ยวสวนบึงทุ่งสร้างที่มีชื่อเสียงในเมืองของเรา เป็นสวนสุขภาพริมทะเลสาบ มีพื้นที่กว้างขวางให้เล่นบาสเกตบอล แบดมินตัน และอื่น ๆ รวมทั้งมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา สามารถปูเสื่อและนั่งเล่นได้ด้วย

ระหว่างช่วงบ่าย พวกเด็ก ๆ ตัดสินใจจะเล่นวอลเลย์บอล แต่ยังไม่ทันที่จะได้กำหนดผังสนามวอลเลย์บอล เด็กชายคนหนึ่งได้โยนบวมเมอแรงออกไป แต่ปรากฏว่าบวมเมอแรงไปติดอยู่บนกิ่งไม้สูงเด็ก ๆ ต่างมารวมตัวกันและคิดหาวิธีแก้ปัญหา คนหนึ่งเสนอว่าให้โยนลูกบาสเกตบอลขึ้นไปชนให้บวมเมอแรงตกลงมา ซึ่งดูเหมือนเป็นวิธีการที่ดี แต่หลังจากความพยายามโยนหลายครั้ง สถานการณ์กลับแย่ลง เพราะลูกบาสเกตบอลกลับติดอยู่ระหว่างกิ่งไม้ด้านล่างของบวมเมอแรงด้วย ทั้งผิดหวังและเหนื่อย เด็ก ๆ เริ่มหมดความหวัง แต่พวกเขาก็ไม่ได้โทษกัน และเริ่มกล่าวคำขอโทษต่อกันที่ทำให้ต้องอดเล่น

เด็กชายอีกคนเสนอความคิดว่าให้โยนลูกวอลเลย์บอลขึ้นไประหว่างสองสิ่งที่ติดอยู่นั้น แต่แล้วก็เกิดความเห็นแย้ง กลุ่มเด็กหญิงไม่ยอมให้ต้องทำอะไรขึ้นไปติดกิ่งไม้อีก เด็กชายอีกคนคิดจะปีนขึ้นไป ซึ่งดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่เมื่อเขาพยายามปีน ก็พบว่าปีนไปไม่ได้ เพราะลำต้นของต้นไม้ดังกล่าวกว้างมากและไม่มีกิ่งไม้ให้เขาเหยียบหรือจับได้

หลังจาก 45 นาที ของความพยายามที่จะนำบูมเมอแรงและบาสเกตบอลของพวกเขากลับคืนมา ทุกคนรู้สึกร้อนและเหนื่อยล้า พวกเขาโกรธให้ดิฉันเป็นคนตัดสินใจสุดท้าย เมื่อเห็นพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว และความหวังของพวกเขาที่เหลือน้อยเต็มที และฉันก็รู้สึกว่าการปล่อยมันไป ดิฉันบอกพวกเขาว่าคงต้องยอมทิ้งทั้งสองอย่างค้างไว้บนต้นไม้ นอกจากนี้เราจะมีบันไดที่สูงมากพอหรือไม่ก็มีลมแรงเป็นพิเศษที่จะทำให้ต้นไม้แกว่งไปมาได้

ดิฉันให้เหตุผลว่าจะหาทั้งสองอย่างมาทดแทนใหม่ได้ง่าย ๆ ซึ่งนี่เป็นมุมมองของผู้ใหญ่ แล้วดิฉันก็ได้เรียนรู้ว่าเด็ก ๆ มีมุมมองต่างออกไป ดิฉันต้องแปลกใจมาก เมื่อเด็กชายคนหนึ่งลุกขึ้นอย่างตั้งใจ เขาไม่ยอมแพ้ เขาเดินสำรวจไปรอบ ๆ สวนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา ในที่สุดเขาได้พบไม้ไผ่ยาวมากอันหนึ่ง ใกล้ ๆ กับห้องน้ำ เขาแบกไม้ไผ่ที่ค่อนข้างหนักกลับมา พร้อมกับเหยียดที่หว่างคิ้ว แต่เขากลับเต็มด้วยรอยยิ้มแห่งความหวังเขารวบรวมกำลังที่เหลือพร้อมกับขอให้ครูผู้ชายและเด็กชายคนอื่น ๆ ช่วยกันยกไม้ไผ่ที่หนักและยาวนั้นขึ้น ขณะที่กลุ่มเด็กหญิงช่วยกันร้องบอกชี้เป้าหมาย





ลูกบาสเกตบอลตกลงมาก่อน ทุกคนร้องด้วยความตื่นเต้น พวกเขากลับมามีความหวังอีกครั้ง แม้ใจ
ได้ว่าจะต้องเอาบวมเมอแรงที่อยู่สูงขึ้นไปลงมาได้แน่นอน พวกเขาช่วยมือกันจนในที่สุด บวมเมอแรงก็
ตกลงบนพื้น วินาทีนั้นกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดของการเดินทางในครั้งนี้

เด็กผู้ชายต่างสวมกอดกัน ขณะที่เด็กหญิงก็ชมเชยความตั้งใจอันเข้มแข็งของพวกเขา เมื่อดิฉันได้
เห็นกำลังใจ และบุคลิกภาพที่พวกเขาแสดงออกในการรักษาสิ่งของที่มีค่าของพวกเขาแล้ว ทำให้รู้สึก
ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันมีเกียรติครั้งนี้ ดิฉัน
แน่ใจว่าความเติบโตด้านบุคลิกภาพที่ได้เห็นนี้จะติดตามพวกเขาไปตลอดจนพวกเขาเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ และทำให้พวกเขาเป็นผู้เปลี่ยนโลกได้ในที่สุด

ติดต่อ

เว็บไซต์: www.worldharvestfoundation.org

อีเมล: info@worldharvestfoundation.org

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน